

การวิเคราะห์สภาพพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลา ในการดำเนินการตาม  
ภารกิจ (SWOT ANALYSIS) เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและอำนาจหน้าที่

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
<b>จุดแข็ง (S=strength)</b> ๑.มีถนนเชื่อมหมู่บ้านภายในตำบลหลายสาย ๒.มีประปาทุกบ้าน ๓.มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน	<b>จุดอ่อน (W =weakness)</b> ๑.ถนนบางสายยังเป็นถนนลูกรัง ๒.น้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ๓.ระบบไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร
<b>โอกาส (O=Opportunity)</b> ๑.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลามีฐานะเป็น นิติบุคคล เอื้อต่อการบริหารจัดการ	<b>อุปสรรค (T=Threat)</b> ๑.งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลมี ค่อนข้างจำกัดไม่สามารถพัฒนาตำบลได้ อย่างรวดเร็วและทั่วถึงภายในหนึ่ง ปีงบประมาณ

ด้านเศรษฐกิจ	
<b>จุดแข็ง (S=strength)</b> ๑.มีแหล่งเรียนรู้ทางด้านเกษตรภายในตำบล (ปราชญ์ชาวบ้าน) ๒.ประชาชนมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา ผลผลิตทางการเกษตร	<b>จุดอ่อน (W =weakness)</b> ๑. การทำนาและการเกษตรของราษฎรส่วนใหญ่ ต้องอาศัยน้ำฝนตามฤดูกาล/ขาดระบบ ชลประทาน ๒.ประชาชนยังใช้ปุ๋ยเคมีแทนปุ๋ยอินทรีย์อยู่มาก
<b>โอกาส (O=Opportunity)</b> ๑.รัฐบาลมีการสนับสนุนเรื่องการแปรรูปผลผลิต ทางการเกษตร	<b>อุปสรรค (T=Threat)</b> ๑.เครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตรมีราคาแพง

ด้านสังคม	
<b>จุดแข็ง (S=strength)</b> ๑.มีความเอื้อเฟื้อต่อกันในสังคม ๒.บุคลากรมีความสามารถและพัฒนาตนเองอย่าง ต่อเนื่อง	<b>จุดอ่อน (W =weakness)</b> ๑.เด็กและเยาวชนในตำบลติดยาเสพติด
<b>โอกาส (O=Opportunity)</b> ๑.ภาครัฐให้ความสนใจในด้านทรัพยากรมนุษย์ มากขึ้น	<b>อุปสรรค (T=Threat)</b> ๑.สื่อโฆษณาทำให้ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชน มีค่านิยมฟุ่มเฟือยใช้จ่ายไม่เหมาะสม ๒.ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือต่อภาครัฐ เท่าที่ควร

ด้านการเมืองการบริหาร	
<b>จุดแข็ง (S=strength)</b> ๑. มีกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารส่วนตำบลหนองศาลา	<b>จุดอ่อน (W =weakness)</b> ๑. งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลมีค่อนข้างจำกัดไม่สามารถพัฒนาตำบลได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงภายในหนึ่งปีงบประมาณ
<b>โอกาส (O=Opportunity)</b> ๑. มีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นรัฐธรรมนูญ /กฎหมายเกื้อหนุน ๒. การบริหารงานแบบ CEO ๓. นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล	<b>อุปสรรค (T=Threat)</b> ๑. ปัญหาการเมืองภายในประเทศ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
<b>จุดแข็ง (S=strength)</b> ๑. มีแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลแบบเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ	<b>จุดอ่อน (W =weakness)</b> ๑. ขาดการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวที่ดี เช่น การประชาสัมพันธ์ ๒. แหล่งท่องเที่ยวมีจำนวนน้อย
<b>โอกาส (O=Opportunity)</b> ๑. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลามีฐานะเป็นนิติบุคคล เอื้อต่อการบริหารจัดการพื้นที่ ๒. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	<b>อุปสรรค (T=Threat)</b> ๑. ระบบการจัดการการท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวยังไม่สมบูรณ์

ด้านสาธารณสุข	
<b>จุดแข็ง (S=strength)</b> ๑. มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองศาลา ๒. มีกลุ่ม อสม. ประจำตำบลหนองศาลา	<b>จุดอ่อน (W =weakness)</b> ๑. การให้บริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานยังไม่ทั่วถึงตลอดจนขาดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัย และเพียงพอการให้บริการ ๒. กระบวนการเผยแพร่และให้ความรู้ต่อประชาชนในด้านสุขภาพอนามัย และโภชนาการ
<b>โอกาส (O=Opportunity)</b> ๑. รัฐบาลมีนโยบายเรื่องการพัฒนาสุขภาพของประชาชน	<b>อุปสรรค (T=Threat)</b> ๑. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพ

ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
<b>จุดแข็ง (S=strength)</b> ๑.ภายในตำบลมีสถานศึกษาตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๒.มีสถานที่ปฏิบัติกิจทางศาสนาเพียงพอ	<b>จุดอ่อน (W =weakness)</b> ๑.เด็กนักเรียนในตำบลไปเรียนหนังสือในอำเภอและตัวจังหวัดเป็นจำนวนมาก ๒.ขาดการอนุรักษ์ทางด้านวัฒนธรรม, ประเพณี และการรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้สืบไป
<b>โอกาส (O=Oppportunity)</b> ๑.รัฐบาลมีการสนับสนุนด้านการศึกษา	<b>อุปสรรค (T=Threat)</b> ๑.ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี